

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 64 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2016

“ด้วยความเชื่อที่แท้จริง ทุกสิ่งเป็นไปได้!”

การนมัสการพิเศษของผู้ทำการและศิษยาภิบาลประจำปี 2016 ในหัวข้อ “ความเชื่อ”



ในขณะที่รับฟังคำเทศนาของนักเทศน์ ดร.แจร์อ็อก ลี ผู้อุทิศความมุ่งมั่นที่จะปลุกดวงวิญญาณทั่วโลกให้ตื่นขึ้นในยุคสุดท้าย ที่ผ่านความไว้วางใจอย่างเต็มที่ การเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ และความสัตย์ซื่อของจิตใจ

ในปี 2016 มันมินได้เปิดตัวการเริ่มต้นของระยะที่สามด้วยความรอนรน การนมัสการพิเศษครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และเป็นงานนมัสการพิเศษของผู้ทำการและศิษยาภิบาลประจำปี 2016 นักเทศน์ ดร.แจร์อ็อก ลีแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อ “ความเชื่อ”

ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้กลุ่มเสวี่ (คนงานเต็มเวลาของคริสตจักร) ผู้ปกครอง มัคคาบิดาอาวูโส มัคคาบิดา มัคคาบิดา รองมัคคาบิดา ยิก 1 สมาชิกเอสเธอร์ (กลุ่มภรรยาศิษยาภิบาล) และกลุ่มผู้อุทิศตนให้การอธิษฐานได้อุทิศตนให้การนมัสการ ผู้อุทิศตนจากคริสตจักรมันมินมาฆาน ซุนซอน กวางจู เยียวซู อิกซาน แดจอน มวน กุมิ และแดกเคินทางมาเขารวมในการนมัสการด้วยการนมัสการได้รับการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และอินเตอร์เน็ตด้วยเช่นกัน

ดร.ลึกล้ำว่าคำพูดที่ท่านชื่นชมมากคือคำว่า “ความเชื่อ” ท่านเห็นว่าแมลงอย่างอาจจะดูเป็นไปไม่ได้ แต่ท่านหนึ่งที่มีความเชื่อ ทุกสิ่งที่เป็นไปได้ ท่านอธิษฐานถึงหลักฐานสามอย่างของความเชื่อที่แท้จริง ได้แก่ ความไว้วางใจอย่างเต็มที่ การเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ และความสัตย์ซื่อด้วยจิตใจ ท่านยังเรียกร้องให้ที่ประชุมพบและมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยความเชื่อซึ่งไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้และกลายเป็นเครื่องมืออันยิ่งใหญ่ซึ่งควรค่าต่อการทำให้การจัดเตรียมแห่งยุคสุดท้ายสำเร็จ

จากการนมัสการในครั้งนี้ ผู้อุทิศตนได้ตัดสินใจที่จะทำให้การจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับยุคสุดท้ายสำเร็จ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 1982 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลถวายการนมัสการเปิดตัวคริสตจักรครั้งแรกด้วยสมาชิก 13 คนและ คำเทศนาแรกมีหัวข้อว่า “ชุมทรัพย์แห่งชุมทรัพย์ทั้งหมดคือความ

เชื่อ” นับจากนั้นมาเป็นเวลา 33 ปีคริสตจักรได้รู้หน้าไป ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวและเวลานี้ได้กลายเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีคริสตจักรสาขาและพันธมิตรเกือบ 10,000 แห่ง ในปี 2016 ซึ่งเป็นปีที่ 34 คริสตจักรได้เริ่มต้นด้วยความเชื่ออีกครั้งและเข้าสู่ระยะที่สามของการเปิดตัวด้วยความรอนรน

ในปี 2016 สมาชิกมันมินจะรักพระเจ้าและเดินอยู่ในความสว่างต่อไปเหมือนที่เคยทำมา คนเหล่านี้จะไม่กังวลเกี่ยวกับโรคภัยหรือภัยพิบัติ เขาจะมีสันติสุขและความสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับพระพรในครอบครัว ที่ทำงาน และในธุรกิจของเขา เขาจะชื่นชมกับพระพรอย่างครอบคลุมและเติบโตขึ้นในความเชื่อ นอกจากนั้น พันธกิจของมันมินจะขยายออกไปด้วย การนำดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนมาสู่หนทางแห่งความรอด

การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าของคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรบี ในประเทศเคนยา

มิชชันนารีของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลอธิษฐานเพื่อสมาชิกของเขาด้วยผ้าเช็ดหน้าที่ดร.แจร์อ็อก ลีอธิษฐานเจิมเอาไว้ เมื่อเขาอธิษฐานด้วยผ้าเช็ดหน้า สมาชิกก็หายจากโรคและความป่วยไข้นานาชนิดและมีประสบการณ์กับการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจอย่างอัศจรรย์ (กิจการ 19:11-12)

คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรบี ประเทศเคนยา คือศูนย์กลางของพันธกิจในแอฟริกา และในคริสตจักรแห่งนี้มีการ จัดประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2016 มีการจัดประชุมขึ้นและ เมื่อมิชชันนารี ดร.เมียงโฮ ของ ประธานของสหคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ประจำแอฟริกาได้อธิษฐานโดยใช้ ผ้าเช็ดหน้า ผู้ป่วย 180 คนที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการรักษาหายจากโรคเกือบทุกคนและถวายสงสาราคี

แต่พระเจ้า

คุณซาโร (วัย 65 ปี) ได้รับคำแนะนำให้มายังคริสตจักรก่อนการประชุมไม่นาน หลังจากการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อ สองปีก่อนเขาต้องเข้าห้องน้ำหลายสิบครั้งต่อวัน แต่หลังจากเขาได้รับเอาผ้าเช็ดหน้าด้วยการใช้ผ้าเช็ดหน้าอาการเหล่านั้น ก็หายไป คุณซุซซาน (วัย 35 ปี) เป็นทุกข์กับการนอนฝันร้ายมาตั้งแต่อายุได้หกขวบ แต่หลังจากการอธิษฐานเธอก็ได้รับ การปลดปล่อยให้พ้นจากอำนาจของวิญญาณชั่ว พระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างอื่นได้นำสงสาราคี มาแดพระเจ้า

การทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้สำแดงให้ปรากฏในปัจจุบันผ่านทางผ้าเช็ดหน้าที่ ดร.แจร์อ็อก ลี อธิษฐานเจิมเอาไว้และผู้คนจำนวนมากได้พบกับพระเจ้าแห่งความรักและได้รับการนำเข้าสู่หนทางแห่งความรอด



จากการอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าของมิชชันนารี ดร.เมียงโฮ ของ (บนขวา) คุณซาโรและคู่สมรสของมารีย์ได้รับการรักษาหาย (บนกลาง) และคุณซุซซานได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากอำนาจของวิญญาณชั่ว (ด้านล่าง)

ผลแห่งความอดกลั้นใจ



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพ อ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มี พระราชบัญญัติห้ามไว้เลย”
(กาลาเทีย 5:22-23)

พระเจ้าก็ตาม ท่านสามารถรอคอยด้วยความเชื่อและความรักเพราะท่านกำลังมองไปที่ผลของความอดกลั้นใจด้วยความหวัง นี่คือการ อดกลั้นใจฝ่ายวิญญาณ ด้วยผลนี้ท่านไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะอดทนไว้นาน ท่านสามารถลงความตั้งใจเอาไว้โดยไม่มี สถานการณ์ใดจะสามารถช่วยท่านได้

2. ความอดกลั้นใจฝ่ายวิญญาณสามประเภท

ประเภทแรก เราต้องการความอดกลั้นใจเพื่อจะปฏิรูปจิตใจ
เรามีความเชื่ออยู่ในใจของเรามากขึ้นเท่าใด เราก็จะอดทนยากมากขึ้นเท่านั้น ลูกา 8:15 กล่าวว่า “และซึ่งตักที่คนดีนั้น ได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจที่ซื่อสัตย์และใจที่ดีแล้วจึงจดจำไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร”

เราต้องการความอดทนไว้นานและความพยายามเพื่อจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นจิตใจแห่งคนดี เพื่อรับการชำระ ใหบริสุทธิ เราต้องบังคับตนเองให้เชื่อฟังความจริงด้วยการอธิษฐานอย่างรอนรน โดยการอดอาหาร และด้วยสิ้นสุดใจของเรา เราต้องเลิกสิ่งที่เราเคยรักและถ้ามึงบางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในฝ่ายวิญญาณ เราต้องกำจัดสิ่งนั้นทิ้งไป

เราต้องไม่หยุดกลางคันหรือเลิกพยายามหลังจากที่พยายามทำสิ่งนั้นมาในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จนกว่าเราจะเก็บเกี่ยวผล ของการชำระใหบริสุทธิ อย่างครบถ้วนเราต้องทำให้ดีที่สุดด้วยการบังคับตนเองและประพฤติตามพระคำ เช่นเดียวกับ การที่เราจะกำจัดวัชพืชทิ้งไปได้เราต้องถอนรากถอนโคนของมันทิ้งจนได้ เราต้องอธิษฐานและเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเอง ไปจนกว่าเราจะถอนรากถอนโคนธรรมชาติบาปทิ้งไปด้วยดี

บางคนอาจคิดว่าเขาได้กำจัดบางสิ่งทิ้งไปแล้วโดยการอธิษฐาน แต่เขาค้นพบสิ่งนั้นอีกในจิตใจของเขา จากนั้นบางคนเริ่ม ท้อใจจากสิ่งที่เขาค้นพบ ท่านอาจค้นพบความที่รูปร่างแบบต่าง ๆ อยู่ในท่านจนกว่าท่านจะถอนรากถอนโคนของธรรมชาติ บาปดั้งเดิมทิ้งไป แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณ เมื่อท่านปอกเปลือกหัวหอมใหญ่ ท่านจะมองเห็นเปลือกแบบเดียวกันโผล่ขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ท่านปอกเปลือกหัวหอมไปอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายหัวหอม ก็จะหมดไป หลักการเดียวกันประยุกต์ใช้กับธรรมชาติบาป

ท่านต้องไม่ท้อใจเพียงเพราะท่านยังไม่ได้กำจัดธรรมชาติบาปทิ้งไป ท่านต้องมีความอดกลั้นใจไปจนถึงที่สุดและพยายาม มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความหวังที่จะได้รับรางวัล แม้ถ้ายังไม่มีผลที่มองเห็นได้เกิดขึ้นในตัวท่าน ถ้าท่านประพฤติใน ความดีและความจริงอย่างต่อเนื่อง ท่านจะไม่เกิดความเมื่อยล้า

เมื่อท่านเข้าสู่หน่อจิตใจของท่านด้วยความเชื่อตามแนวทางนี้ วิญญาณจิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น ท่านจะจำเริญสุขทุกประการ และท่านจะมีพละทานมัชฌมบูรณ

ประเภทที่สอง เราต้องการความอดกลั้นใจสำหรับคนอื่น

เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มิมีคุณลักษณะและการศึกษาต่างจากท่าน ท่านอาจรู้สึกอึดอัดใจ เริ่มต้นกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ ท่านอาจมีความเห็นต่างกับคนอื่นและสันติสุขอาจถูกทำลายลง

แต่สำหรับผู้ที่เฝ้าปรารภการชำระใหบริสุทธิจะถือว่าคนอื่นเป็นบุตรที่มีคาของพระเจ้า เขาพยายามที่จะอำนวยความสะดวก สะดวกให้กับคนอื่นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและเป็นคนประเภทไหนก็ตาม ด้วยวิธีนี้เขาจึงสามารถสร้างและรักษา ความสงบสุขเอาไว้ เขาเข้าใจคนอื่นด้วยจิตใจดีงามเสมอและอดทนไว้นานในขณะที่มุ่งเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น แม้ในยามที่คนอื่นกระทำชั่ว เขาเพียงแต่ทนกับคนอื่นเหล่านั้น เขาตอบแทนความชั่วด้วยความดีเท่านั้น ไม่ใช่ความชั่ว

เราต้องอดทนเช่นกันเมื่อเราประกาศหรือให้คำปรึกษากับผู้คนหรือเมื่อเราอบรมคนงานของคริสตจักรให้ทำพระราชมารชกิจแห่ง แผ่นดินของพระเจ้า บางคนเชื่อว่าในการถูกสร้างขึ้นมาใหม่แม้เขาได้เรียนรู้ความจริงมาเป็นเวลานานและเป็นมิตรกับโลก เราควรอธิษฐานเพื่อเขาด้วยการร้องไห้และหลัง

น้ำตาและอดทนนานกับเขา ถ้าท่านหว่านเมล็ดแห่งความอดกลั้นใจในวิธี นี้ ท่านก็จะได้รับผลตามความเชื่อของพระเจ้าอย่างแน่นอน

ถ้าท่านอดทนนานกับวิญญาณบางดวงไปจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงในขณะที่อธิษฐานเพื่อเขาด้วยการหลั่งน้ำตา ท่านจะมีใจกว้างขวางเพื่อโอบอุ้มคนเหล่านั้นทุกคนเอาไว้ ดังนั้นท่านจะมีสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชที่จะฟื้นฟูดวงวิญญาณจำนวนมาก ถ้าท่านควบคุมจิตใจของคนและหว่านเมล็ดแห่งการอดทนนานแม้ในขณะที่พบกับกาลวาวาที่เป็นเท็จ พระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ท่านเก็บเกี่ยวผลแห่งพระพรเช่นกัน

ประเภทที่สาม เราต้องการความอดกลั้นใจในความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้า

เมื่อท่านอธิษฐานและทูลขอของสิ่งจากพระเจ้าท่านต้องการความอดกลั้นใจเพื่อจะได้รับการตอบ มาระโก 11:24 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะที่ท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น”

มีพระสัญญาอื่น ๆ อีกมากมายในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของบุตรของพระองค์ แต่ในหลาย กรณีผู้คนไม่ได้รับคำตอบของเขาเพราะเขาไม่อดทนเพียงพอ

คุณอาจทูลขอคำตอบโดยฉับพลัน แต่พระเจ้าอาจไม่ตอบเขาในทันทีพระเจ้าทรงตอบเขาในเวลาที่ถูกตองและเหมาะสม ที่สุดเพราะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง

ถ้าหัวข้อการอธิษฐานของเขาคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ พระเจ้าทรงสามารถตอบเขาได้ก็ต่อเมื่อจำนวนแห่งการอธิษฐาน ได้รับการเติมเต็มแล้วเท่านั้น ชาวคนต้องอดทนเช่นกันเมื่อเขาทำบาป เขาจะสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลบางอย่างหลังจากเวลา หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่สำหรับพืชผลบางชนิดอาจต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปีกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวพืชผล

ถ้าเรามีความเชื่อที่จะได้รับคำตอบจริง ๆ เราต้องอธิษฐานและประพฤติด้วยความเชื่อจนกว่าเราจะได้รับคำตอบที่เป็นผล อย่างแท้จริง นอกจากนี้เมื่อเราพบกับความทุกข์ลำบากแห่งการพิจารณาจิตใจหรือการขมเหงในชีวิตคริสเตียนของเรา เรา สามารถเกิดผลดีเมื่อเรามีความอดกลั้นใจ

โยเซฟถูกขยไปเป็นทาสในอียิปต์เมื่ออายุ 17 ปี แม้เขาทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร แต่เขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเท็จและ ถูกจำคุก เขาไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงเผ่าคูเขาอยู่เสมอและเขาเชื่ออย่างเหนียวแน่นในความรักของพระเจ้าผู้ทรงประทาน สิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าทรงอวยพรให้โยเซฟกลายเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจมากเป็นอันดับสองของอียิปต์ รองจากฟาโรห์

ผมขอท้าชวนท่านให้ใช้ชัยชนะเอาไว้ด้วยการคิดถึงรางวัลแห่งฟ้าสวรรค์ในการทำงานของพระเจ้าแมท่านจะพบกับความยากลำบาก โดยไม่มีเหตุอันควร (ยากอบ 1:2-4) ความอดกลั้นใจนั้นจะเพิ่มพูนความเชื่อของท่านและทำให้จิตใจของท่านกว้างและลึกมากขึ้นเพื่อทำให้ท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ท่านจะมีประสบการณ์กับพระพรและคำตอบของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ถ้าท่านบรรลุถึงความอดกลั้นใจอย่างสมบูรณ์ (ฮีบรู 10:36)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ พระเจ้าทรงรอคอยมาเป็นพันปีซึ่งเป็นเหมือนหนึ่งวันเพื่อจะมีบุตรที่แท้จริงและพระองค์ทรงอดทนด้วยความเจ็บปวดของการประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเรา พระเยซูทรงอดทนไว้นานเช่นกันใน การทนทุกข์บนกางเขนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอดกลั้นใจไว้ด้วยการคร่ำครวญแบบ ไม่เป็นล้อยคำในช่วงแห่งการเตรียมมนุษย์ ผมของวิงวอนให้ท่านพระบรมความอดกลั้นใจอย่างสมบูรณ์เอาไว้ด้วยการระลึกถึงความรักนี้ของพระเจ้า

ในการทำเช่นนั้น ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีผลแห่งพระคุณในบ้านเรือนแห่งสวรรค์ของ ท่านและพบกับความชื่นชมยินดีแห่งการเก็บเกี่ยวตลอดเวลาบนโลกนี้ (สดุดี 126:5-6)

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ การชำระให้บริสุทธิ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิโดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์ การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรมีพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะประทานพระพรแก่ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ คริสตจักรมีพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะประทานพระพรแก่ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรมีพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะประทานพระพรแก่ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรมีพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะประทานพระพรแก่ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรมีพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะประทานพระพรแก่ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้สำหรับหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ทั่วโลก”</p>

“จิตใจที่ไม่แปรเปลี่ยน” คือหนทางสู่พระพร

◆ นางรุฐปรนนิบัติแม่สามีของตนไม่ใช่เพียงเพราะเป็นหน้าที่ของเธอแต่ด้วยความรักและการอุทิศตน

1 นางรุฐเป็นหญิงชาวต่างชาติ สามีของเธอเสียชีวิตและเธอไม่มีบุตร แต่เธอปรนนิบัติแม่สามีของตนไปจนถึงที่สุดและเธอรัก พระเจ้า ในที่สุดเธอได้กลายเป็นผู้หญิงที่รับพระพร การปรนนิบัติของเธออยู่นอกเหนือการทำเพียงเพราะเป็นหน้าที่ของ ตนในฐานะลูกสะใภ้ เธอปรนนิบัติแม่สามีด้วยความรักและการอุทิศตน ด้วยการทรงนำของพระเจ้าเธอได้รับพรให้ ได้เป็นทวดของกษัตริย์ดาวิดและมีชื่ออยู่ในลำดับพงศ์ของพระคริสต์

จงพิจารณาหัวใจของท่าน ท่านชอบพระคุณเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านเหมือนกับที่มีสิ่งดีเกิดขึ้นหรือไม่? ท่านใกล้ชิดกับคนบางคนเมื่อสิ่งต่าง ๆ เป็นประโยชน์กับท่าน แต่ห่างเหินไปจากเขาเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่? เราควรตรวจสอบตนเองและพยายามรับใช้และรักทุกคนโดยไม่แปรเปลี่ยน

◆ ดาเนี่ยลรักษาความเชื่อเอาไว้แม้ในยามที่ถูกโยนลงไปในถ้ำสิงห์และสหายทั้งสามของท่านรักษาความเชื่อ เมื่อถูกโยนลงไปในกองเพลิง

3 ดาเนี่ยลถูกโยนลงไปในถ้ำสิงห์เพราะเป็นแผนการของผู้คนที่ชั่วร้าย แต่ท่านไม่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้า เสียใจในสิ่งที่ท่านทำ หรือโทษคนอื่น ท่านถือว่าการเชื่อในพระเจ้าสำคัญกว่าชีวิตของท่าน ในที่สุดท่านก็ได้รับการปกป้องในถ้ำสิงห์และหลัง จากนั้นท่านกลายเป็นที่รักของกษัตริย์มากขึ้น (ดาเนี่ยล 16)

สหายทั้งสามคนของดาเนี่ยลไม่ได้เชื่อฟังคำบัญชาของกษัตริย์ที่สั่งให้เขากินเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนของคอกสัตว์ ดังนั้นเขา จึงถูกโยนลงไปในกองเพลิงที่ลุกไหม้ เขาไม่ได้เปลี่ยนใจของตนและแสดงถึงความจริงใจของตนไปจนถึงที่สุด ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับอันตรายใดเลยและได้รับการยกย่องมากขึ้น (ดาเนี่ยล 3)

ถ้าเราไม่มีจิตใจที่ไม่แปรเปลี่ยนเราก็จะไม่ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า บางคนอาจรู้สึกผิดหวังและความเชื่อของเขาอาจ เปลี่ยนไปเมื่อคำตักเตือนเหมือนจะมาหา แต่เขาคิดว่าถ้าเขาขอพระคุณมากแค่ไหนเพียงเพราะพระคุณแห่งความ รอดที่เขาได้รับ

◆ อัครทูตเปาโลรักองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งการสละชีพเพื่อความรักของท่าน

5 อัครทูตเปาโลเคยร่อนรนในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติและมีความรู้มากมายเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ ท่านพยายามไล่ล่าคริสเตียน และจับคุกคนเหล่านั้นโดยไม่รู้ถึงการจัดเตรียมเรื่องความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตาม ในการจัดเตรียมของ พระเจ้าท่านได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลายเป็นคนใหม่

หลังจากท่านพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ว่าในการข่มเหง ความ ยากลำบาก การทดลอง และการข่มขู่คุกคามแบบใดก็ตาม (2 โครินธ์ 11:23-27) ท่านประกาศกับชาวต่างชาติด้วยความ ร้อนรนและความรักที่ไม่แปรเปลี่ยนและนำผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนมาสู่หนทางแห่งความรอดจนกระทั่งท่านสละชีวิตของ ตนเพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านกลายเป็นบุคคลล้ำค่าคนหนึ่งบนแผ่นดินสวรรค์

ความเชื่อของท่านซึ่งเป็นความเชื่อฝ่ายวิญญาณไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเวลาผ่านไป บางคนทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายจากพระเจ้าเป็นเพียงการทำตามบรรดาบทเป็นนิสัยและความรักครั้งแรกของเขาได้เขยื้อนลง ในเวลาเดียวกัน ถ้าท่านบรรลุการมีจิตใจที่แท้จริง ความรักของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและท่าน จะทำหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ไปจนกระทั่งความตายโดยไม่เสียดายชีวิตของท่าน เหมือนที่อัครทูตเปาโลได้ทำ ไว้เป็นแบบอย่าง

เมื่อเราพูดว่าบางคนไม่เปลี่ยนแปลงและมีจิตใจที่ไม่แปรเปลี่ยน สิ่งนี้หมายความว่าเขาหรือเธอเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย มันคงในการทำงานอย่างหรือสำหรับบางอย่าง บุคคลในพระคัมภีร์บางคนแสดงให้เห็นถึงความรักและการทำดีที่ไม่แปรเปลี่ยน ในสถานการณ์ทุกแบบ พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการกระทำและความเชื่อของเขาและทรงนำเขาไปสู่หนทางแห่งคำตักเตือนและพระพร เมื่อเราบรรลุถึงการมีจิตใจที่ไม่แปรเปลี่ยน เราก็สามารถรับการทรงนำไปสู่หนทางอันมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา

◆ แม่ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด แต่ดาวิดก็ประพาศด้วยความดีและความรักต่อซาอูลโดยไม่แปรเปลี่ยน

2 กษัตริย์ซาอูลอิจฉาดาวิดมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะดาวิดเป็นที่รักของประชาชนซาอูลใช้ทหารถึงสามพันคนเพื่อตามฆ่าดาวิด และดาวิดหลบหนีจากซาอูล อย่างไรก็ตาม ดาวิดรับใช้ซาอูลในฐานะกษัตริย์โดยไม่แปรเปลี่ยนและเอาชนะใจของซาอูลด้วยความดีเพื่อซาอูลจะกลับใจ (1 ซามูเอล 24)

พระเจ้าทรงปิติยินดีในดาวิดคนนี้และทรงอวยพรให้ท่านเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ขอให้เราตรวจสอบตนเอง เราตอบสนอง ด้วยความดีและความรักเหมือนที่ดาวิดทำต่อผู้คนที่ทำร้ายเราหรือไม่? บางคนเปลี่ยนการรับใช้ที่เขาทำต่อผู้บังคับบัญชา ของตนอย่างง่ายดายและความร้อนรนก็เขยื้อนลงเพียงเพราะเขาไม่ได้รับการยกย่องในความพยายามของตน ถ้าเช่นนั้น เขาควรกำจัดจิตใจที่ไม่แปรเปลี่ยนเช่นนั้นทิ้งไปด้วยการอธิษฐานอย่างร้อนรนและทูลขอพระคุณและกำลังจากพระเจ้า

◆ เยฟธาห์และฮันนารักษาคำสัญญาที่เขาทำต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยไม่แปรเปลี่ยน

4 เพื่อบรรลุถึงการมีจิตใจที่ไม่แปรเปลี่ยน การรักษาคำพูดที่เราพูดออกไปถือเป็นสิ่งสำคัญมาก (ยากอบ 3:2) เราควรระมัด ระวังและรอบคอบในการให้คำมั่นสัญญาหรือคำสาบานกับพระเจ้า เมื่อเรากล่าวคำเหล่านั้นออกไป เราควรรักษาคำพูดเอาไว้ เยฟธาห์รักษาคำสาบานที่เขาได้ให้ไว้ต่อพระพักตร์พระเจ้าแม้สิ่งนั้นจะหมายถึงการเสียสละลูกสาวคนเดียวของตนก็ตาม เขารักษาและทำตามสิ่งที่เขาได้สัญญาที่จะทำต่อพระพักตร์พระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 11)

นางฮันนาก็ถวายคำอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระพักตร์พระเจ้าเช่นกันและได้รับพระพรของการตั้งครรภ์ (1 ซามูเอล 1:11) หลังจากเธอให้กำเนิดบุตรชายชื่อซาอูล เธอได้ถวายบุตรคนนั้นให้กับพระเจ้าตามที่เคยสัญญาเอาไว้ เธอไม่ได้ลังเลใจ หรือรู้สึกเศร้าใจ แต่เธอกลับรู้สึกขอบคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานของเธอและถวายคำสรรเสริญ แห่งการขอบพระคุณ พระเจ้าทรงพอพระทัยกับสิ่งนั้นและประทานบุตรชายอีก 3 คนและบุตรสาวอีก 2 คนให้แก่เธอ

◆ มารีย์ชาวมัคดาลารักองค์พระผู้เป็นเจ้าในสถานการณ์ทุกรูปแบบโดยไม่แปรเปลี่ยน

6 มารีย์ชาวมัคดาลาปรนนิบัติพระเยซูโดยไม่หวังสิ่งใดเอาไว้เพื่อให้ได้รับใช้พระองค์ แม้ในยามที่พระเยซูไม่รู้ในสิ่งที่เธอ ทำแต่เธอก็รู้สึกขอบพระคุณตราบดีที่เธอสามารถปรนนิบัติพระองค์ เธอถวายน้ำหอมแห่งความดีอันล้ำค่าโดยไม่ต้องการ สิ่งใดตอบแทน ความรักอันยิ่งใหญ่ของเธอทำให้พระเยซูทรงประทับใจ

แม้ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขนอย่างน่าเวทนา เธอก็ยังติดตามพระองค์ไป หลังจากพระองค์ทรงถูกฝังเธอ เดินทางไปที่อุโมงค์ในเวลาเช้าตรู่และได้รับพระพรของการเป็นบุคคลแรกที่พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้คืนพระชนม์

ในวาระสุดท้ายนี้ พระเจ้าทรงเทพวิญาณบพิตรที่ลงมาในการจัดเตรียมของพระองค์และเราได้มีประสบการณ์กับการ ทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายครั้ง เราควรบรรลุถึงการมีจิตใจที่แท้จริงด้วยความมั่นใจ แห่งความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมโดยเร็วและกลายเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

“ในที่สุด ความสุขก็ เกิดขึ้นกับฉัน!”

สามีของฉันหายจากผลที่มาจาก
การเป็นอัมพาตและลูกสาวของฉันหาย
จากโรคซึมเศร้า



คุณซูแมนชิพร้อมกับสามีของเธอ (วัย 62 ปี)
คริสตจักรแมนมินไต้หวัน

ครอบครัวของฉันเคยเป็นเหมือนกระจกแตก สามีของ
ฉันหาเงินได้มากมาย แต่พวกเราใช้จ่ายเกินตัว ดังนั้น
เราจึงมีปัญหา การเงิน สิ่งนี้เป็นเหตุให้เราโต้เถียงกันอยู่
บ่อย ๆ เราตัดสินใจแยกกันอยู่ สิ่งที่เราคุยกันก็คือ
ลูกสาวคนที่สองของฉันป่วย เป็นโรคซึมเศร้า เธอนอน
ในเวลากลางวันและเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในเวลากลางคืน
ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองกำลังยืนอยู่ริมหน้าผา ใน
ห้วงของวุ่นวายเหล่านี้ ผู้หญิงคนหนึ่งแนะนำให้ฉันไป
ยังคริสตจักรแมนมินไต้หวัน ฉันไม่ออกไป แต่ฉันเกิด
ความอยากรู้สึกอยากเห็นเมื่อผู้หญิงคนนั้นพูดว่า “เมื่อ
คุณไปคริสตจักรนี้ครั้งหนึ่ง คุณจะไม่ต้องไปคริสตจักร
ไหนอีกเลย”

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2009 ฉันไปยังคริสตจักรแมนมิน
ไต้หวันและสัมผัสกับความอบอุ่นที่นั่น ศิษยาภิบาลคยอง
ฮี คิมบอกถึงพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียนและอธิบาย
ถึงพระคัมภีร์ โดยละเอียดบนพื้นฐานของคำเทศนาของ
ดร.แจร์อ็อก ลีในเรื่องต่าง ๆ เช่น “สาส์นจากกางเขน”
“วิญญาณ จิตใจ และร่างกาย” และ “สวรรค์” เป็นต้น ฉัน
สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีและ เริ่มลิ้มรสกับความเชื่อ
ที่แท้จริง

ในเดือนเมษายนปี 2011 สามีของฉันซึ่งแยกกันอยู่กับ
ฉันป่วยเป็นโรคอัมพาต เขาเดินไม่สะดวกและมีปัญหา
ในการพูด ฉัน ต้องดูแลเขาและหาเงิน ดังนั้นฉันจึงเริ่ม
เห็นคุณค่าในจิตใจและร่างกาย ศิษยาภิบาลคิมและสมา
ชิกคริสตจักร ได้แสดงความรักและความห่วงใยของเขา
ที่มีต่อฉัน สิ่งนี้หนุ่นใจและเล้าโลมใจฉันมาก
คนเหล่านั้นมาเยี่ยมที่ โรงพยาบาลที่สามีของฉันนอน

รักษาตัวอยู่และสมาชิกที่เป็นผู้ชายปฏิบัติกับสามีของ
ฉันอย่างอบอุ่น เมื่อฉันมีปัญหาและร้องไห้หลังน้ำตา ศิษ
ยาภิบาลคิมให้คำปรึกษากับฉันผ่านถ้อยคำแห่งความจริง
ฉันฟังคำเทศนาของศิษยาภิบาลอาวูโซ ดร.ลีผ่านการ
ถ่ายทอดสดของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcnetv.org)
และเริ่มมอง ย้อนกลับไปดูตัวเอง ฉันกลับใจจากการที่
ฉันเกลียดชังสามีของฉันและพยายามที่จะขงโทษและรัก
เขาจากจิตใจของฉัน ฉันไปโบสถ์และอธิษฐานเพื่อสามี
และลูกสาวด้วยความรักทั้งวันทั้งคืน

ในเดือนมีนาคมปี 2012 พระเจ้าทรงเริ่มตอบคำ
อธิษฐานของฉัน ลูกสาวของฉันเริ่มไปโบสถ์เป็นเพื่อน
ฉันและสองเดือนต่อมาสามีของฉันออกจากโรงพยาบาล
และเริ่มต้นไปโบสถ์ด้วยเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น เขาได้รับ
พระคุณจากคำเทศนาและเขาเริ่ม รับการรักษาผ่านคำ
อธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของศิษยาภิบาลอาวูโซ เวลานี้เขา
สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและพูด ได้ตาม
ปกติ ฮาเลลูยา!

ลูกสาวคนที่สองของฉันได้รับการรักษาให้หายโรค
ซึมเศร้า เวลานี้เธอกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งและ
อธิษฐาน ลูกสาวของฉันยังอาศัยตนเองในคริสตจักร
ด้วยเช่นกัน ตอนนี้ฉันไม่มีความวิตกกังวลใดเกี่ยวกับ
ครอบครัวของฉันอีก ฉันเต็มล้นไปด้วยพระคุณและความ
รักจากพระเจ้าฉันไม่เชื่อเลยว่าความสุขประเภท
นี้ได้เกิดขึ้นกับฉัน

ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรง
รื้อฟื้นและทรงรักษาคนในครอบครัวของฉันและทรง
อนุญาตให้เรามีความหวังสำหรับสวรรค์อันงดงาม

“ถ้าผมรู้ว่าดัชนีนี้ ผมคงมาโบสถ์นานแล้ว”

รองมัครนายกแดซุง ฮุง (วัย 72 ปี) คริสตจักรแมนมินฮุนซอน ประเทศเกาหลีใต้



ด้วยความโศกเศร้าจากการสูญเสียลูกชายของผม ผมจึง
ดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่มีชีวิตในจิตใจ ในเดือนมีนาคมปี
2015 เพราะการขอร้องอย่างไม่ลดละของมัครนายกซุนชุน
คิมซึ่งเป็นภรรยาของผม ผมจึงไปยังคริสตจักรแมนมิน
ฮุนซอน ผมไม่รู้ว่าความเชื่อคืออะไร แต่ผมประทับใจกับ
คำสอนที่ดีของศิษยาภิบาลอาวูโซ ดร.แจร์อ็อก ลีและความ
รักอย่างจริงใจ ของท่านที่มีต่อสมาชิก ผมเริ่มเชื่อว่าศิษยา
ภิบาลอาวูโซอยู่กับผมและอธิษฐานเพื่อผมเสมอ สิ่งนี้เล้าโลม
ใจผมและทำให้ ผมมีความสุข

ในเดือนสิงหาคมปี 2015 ผมเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2015 ของแมนมินและเห็นหลายคนได้รับการรักษา
ให้หายจากโรคต่าง ๆ ของเขาผ่านคำอธิษฐานของดร.ลี แม้
จะมีคำประกาศเตือนให้ระวังผลกระทบของคลื่นความร้อน
ที่ส่งผลต่อ คนทั้งประเทศ แต่อากาศในสถานที่จัดค่ายกลับ
สดชื่นและเย็นสบาย เมื่อผมมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์
เช่นนั้นจิตใจ ของผมได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2015 ผมล้มในขณะที่ถือแก้วไว
นึ่งอยู่ในมือ เศษแก้วสร้างปัญหาให้กับเส้นประสาทและ
เส้นเอ็น ที่นิ้วมือด้านซ้ายของผม ผมเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลจุงกิงในกรุงโซล แต่หมอบอกว่าคงเป็นไปได้
ยากที่นิ้ว มือของผมจะกลับมาใช้การได้อย่างเต็มสมบูรณ์

อีก มือของผมด้านขวาและผมไม่สามารถงอนิ้วมือของผม
ได้ แต่ผมเชื่อ ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาผม ดังนั้นผมจึงไม่
วิตกกังวลเลย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาผมเดินทางไปยังกรุง โซลและ
รับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวูโซ จากนั้นอาการปวด
ก็ หายไป ศิษยาภิบาลอาวูโซพูดกับผมเกี่ยวกับการไม่ได้
รักษาวันสะบาโตให้สมบูรณ์เนื่องจากการทำไร่และให้คำ
แนะนำ กับผม จากนั้นเป็นคนมาผมเริ่มเข้าร่วมการนมัสการ
รอบเย็นวันอาทิตย์และอธิษฐาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมผมเข้า
ร่วมใน การนมัสการครบรอบ 12 ปีของคริสตจักรแมนมินกั
นึ่งและได้รับเอาคำอธิษฐานโดยโซผาเซ็ดหนาของคอง.ฮีชุน
ลีซึ่งเป็น ศิษยาภิบาลที่ปรักษาทั่วโลก หลังจากผมรับเอาคำ
อธิษฐาน อาการปวดของผมก็หายไปและผมสามารถขยับนิ้ว
มือของผม ออกตรงได้ (กิจการ 19:11-12) เสนเอ็นและเสน
ประสาทของผมฟื้นคืนสภาพอย่างรวดเร็ว

ในเดือนพฤศจิกายน ผมพบน้าจี้จากเมืองมวลงบน
เสนผมของผมหงอกใจอธิษฐานทุกวัน (อพยพ 15:25) จาก
นั้นเสนผม จำนวนมากก็งอกขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีดำ ผม
รู้สึกเป็นสุขมากและรู้สึกเหมือนกับว่าผมกลับมาเป็นหนุ่ม
อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ เสนผมของผมดำมากขึ้น เมื่อหาปีที่แล้ว
ผมเข้ารับการรักษาเฉพาะอาหารบางส่วนออกและจากเวลา

นั้นเป็นต้น มา
ผมก็มี อาการ
อาหารไม่ย่อย
อยู่เสมอ แต่หลัง
จากผมดื่มน้ำจืด
จากเมืองมวลงผม
ก็ได้รับการรักษาให้หาย ครั้งหนึ่งผมเคยล้มล้มบน ทางเดิน
ที่เป็นน้ำแข็งและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หลังจากนั้นผมไม่มี
สัมผัสการคมกลืน แต่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2016 ผม ได้
กลืนน้ำซุปลเตาเขียว สิ่งนั้นอัศจรรย์มากจนผมต้องเดินเข้าไป
ในครัวและพยายามคมกลืนน้ำมันงา ผมสามารถสอดกลืน
หอมของน้ำมันงาได้ สัมผัสการคมกลืนของผมที่เสียไปเมื่อ
26 ปีที่แล้วได้กลับมาอีก ฮาเลลูยา!

ผมรู้สึกขอบพระคุณที่ผมได้พบกับคริสตจักรที่ดีแห่ง
นี้และตอนนี้สามารถดำเนินชีวิตด้วยพระคุณของพระเจ้า
ผมรู้สึกเป็น อิสระและสบายใจมากเพราะในการประชุม
อธิษฐานของกลุ่มดาเนียลและการนมัสการรับอรุณผม
กลับใจจากความผิด ทั้งสิ้นที่ผมได้ทำมาเป็นเวลา 70 ปี
เมื่อผมเปลี่ยนแปลง ลูก ๆ ของผมรู้สึกมีความสุขมาก ผม
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรง ประทานพระพรมากมายให้แก่
ผม

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวขอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียน
ที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์
เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดย
เครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G
รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006
คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรแมนมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซนต์หลุยส์

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai